

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ราคาสินค้าเกษตรร่วง
๒. จ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละพันสุดอึด!
๓. สศก.แจงเปิดเออีซี ช่วยพัฒนาร่วมมือด้านการค้าไทย – จีน
๔. กู้ชีพรายย่อย คลังออกมาตรการกระตุ้นระยะกลาง เปิดบริษัทสินเชื่อ
ปล่อยนาโนไฟแนนซ์ ดึงที่ดิน ๓๒ ล้านแปลงประเมินราคาใหม่
๕. แจกเงิน ชาวนา สะท้อน ระบบราชการ ผันไกล ไปไม่ถึง
๖. รัฐบาลงานนอก ลุยโซนนิ่งพืชพ่วงจัดการรุกป่า
๗. จุด پایประชาชื่น : งานหิน
๘. ตั้งเป้าลดผลิตข้าว ๕ ล้านตัน
๙. ปล่อยกู้กระตุ้นราคายางน้อยแค่ ๒๖๕ ล้าน ถก ๓ชาติแก้ราคาตก
๑๐. สหกรณ์บุรีรัมย์ตีวงเข้มความรู้เจ้าหน้าที่
๑๑. ไร่อ้อยขอประกันตัวละพันห้า
๑๒. เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนหน้าหนาวระวังโรคอียูเอส
๑๓. ต่อยอด ‘สายพันธุ์สู้บปรด’
๑๔. ชาวนาจีพาศูนย์ดูแลราคาข้าว ตึงเลิกอ้อมผู้ส่งออกกลุ่มเดียว
๑๕. อธิบดีลุย ‘คอบวม’ ที่ทัพทัน
๑๖. ‘อุทัย’ หนุนสนช.ตั้งหน่วยงานยางชาติ

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
 ไทยรัฐ
 แนวหน้า
 โพสต์ทูเดย์

 มติชน
 โพสต์ทูเดย์
 มติชน
 ไทยรัฐ
 ไทยรัฐ
 แนวหน้า
 มติชน
 มติชน
 มติชน
 กรุงเทพธุรกิจ
 มติชน
 เดลินิวส์

ราคาสินค้าเกษตรร่วง ^{A๑}

เลอศักดิ์ รุ่งตระกูลใหญ่ลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ย.นี้จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณออกสู่ตลาดมาก

ขณะเดียวกัน คาดว่า ดัชนีผลผลิตเดือน พ.ย.จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. 2556 แต่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2557 โดยสินค้าสำคัญที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือน พ.ย. ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน

สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือน ต.ค. 2557 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมลดลง 8.62% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ไก่เนื้อ และไข่ไก่

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคา ทำให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง ยางพารา ราคา

จ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละพันสุดอีก!

นายสมหมาย ภาณี รว.คส. เปิดเผยว่า ปลายเดือน พ.ย.นี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 15,000 บาท ได้ราว 75% ของวงเงินทั้งหมด 40,000 ล้านบาท และจะจ่ายให้ครบทั้งหมดกลางเดือน ธ.ค.นี้ จากปัจจุบันจ่ายแล้วเพียง 10% หรือ 3,100 ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 50% เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องภาวะสมมติ และการทุจริตในกระบวนการจ่ายเงิน จึงสั่งให้เข้มงวดตรวจสอบทะเบียนชาวนา โดยให้ลงรายละเอียดทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานจับข้อผิดพลาด

ด้านนายประสิทธิ์ บุญชัย นายสมาคมชาวนาไทย กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า ชาวนาหอมมะลิจากโรงสีคันละ 29,000 บาท ตามที่ลดลงกันไว้เพื่อให้โรงสีไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาคันละ 15,000 บาท ตามราคาเป้าหมายของ พล.อ.ฉัตรชัย

สวาทิชะ รว.พาณิชย์ ส่งเสริมให้โรงสีตราสารรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาว่า กระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของชาวนาแน่นอน กระทรวงพาณิชย์ต้องดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงล่าสุด ข้าวเปลือกหอมมะลิที่ละ 12,000-13,000 บาท เพราะความขึ้นสูงจากฝนตก ส่วนนายอติระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวถึงการเข้าพบนายเป็ดทองศิก ที่บุญญ อนุชยา รว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า เสนอให้ตั้งคณะกรรมการวางโรคแม่ปีขึ้นเคลื่อนสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและพลังงานทดแทนเพื่อสร้างสมดุลให้การบริโภค การผลิต และการค้า ในพืชหลักคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม ฝ้ายมัน เบื้องต้นเสนอแนวคิดให้ชาวนาในพื้นที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว หากสมัครใจปลูกอ้อยควรรได้ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/ไร่" การเปลี่ยนอาชีพช่วงนี้ดี เพราะอัตราค่าสูง โทษผลิตไม่เพียงพอส่งออก ถ้าได้รับการสนับสนุน

ในอนาคตอ้อยไทยจะมีเพียงพอต่อการส่งออกแน่" ขณะที่นายเลอศักดิ์ วิจิตรกุลไพบุตย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ต้นข้าว คาสิโนค้าเกษตรเดือน ต.ค.57 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 8.62% จากการลดลง ของข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เพราะไม่มีมาตรการแทรกแซงราคา ทำให้ราคากลับเข้าสู่กลไกตลาดปกติ, ยางพารา, ฝรั่งชาวเวเนซุเอลา, ไม้เนื้อ และไข่ไก่.

สศก.แจงเปิดเออีซี ช่วยพัฒนาร่วมมือ ด้านการค้าไทย-จีน

นายถนิต ฉิฉิตวิฑูวฒิ รองอธิบดีการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์
อันดีมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การค้าและการลงทุน ซึ่งในปี 2556
ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าไปจีน
824,672 ล้านบาท โดยในส่วนของสินค้า
เกษตรมีมูลค่าการส่งออก 202,394 ล้านบาท
ขณะที่ประเทศไทยได้นำเข้าสินค้าจากจีน
1,155,296 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคสัดส่วนสูงถึง 240,208
ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
ผักและผลไม้ มีการนำเข้าจากจีนคิดเป็น
21,111 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการเปิดเสรี
การค้ากับจีน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
จึงเป็นการขยายการค้าเป็นอย่างดี โดย
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุน และ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายใน
อาเซียนเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน ส่งผลให้มีการอำนวยความสะดวก
และช่วยการขนส่งสินค้าระหว่างอาเซียน
กับจีนได้มากยิ่งขึ้น

กู้ชีพรายย่อย

คลังออกมาตรการกระตุ้นระยะกลาง
เปิดบริษัทสินเชื่อปล่อยนาโนไฟแนนซ์
ตั้งที่ต้น 32 ล้านแปลงประเมินราคาใหม่

โพสต์ทูเดย์ กระทรวงการคลัง
เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ ประกาศใช้ในเดือน ธ.ค.นี้
นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะปานกลาง ที่เตรียม
ประกาศใช้ในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ อาทิ
การปล่อยสินเชื่อรายย่อยในรูปแบบ
ของนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งกระทรวง
การคลังจะสนับสนุนให้เอกชนจัด
ตั้งบริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.)
ทั้งนี้ เพื่อปล่อยเงินกู้ให้รายย่อย
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคิด
ดอกเบี้ยที่ 35-36% และจะเปิด
ให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งบริษัทลูกได้
ด้วย โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (พ.ว.58)
สำหรับมาตรการต่อมาจะจัดตั้ง
กองทุนร่วมทุน (เวนเจอร์ แคปปิ
ทอล) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อ
ร่วมทุนกับเอสเอ็มอีที่มีขีดความ
สามารถทำธุรกิจแต่ยังขาดเงินทุน
โดยกระทรวงการคลังจะใส่เงิน
ประเดิม 500-1,000 ล้านบาท

“เมื่อเงินส่วนที่เหลือจะมาจาก
การขายหน่วยลงทุนและบริหาร
กองทุนโดยมืออาชีพ ซึ่งขณะนี้
กองทุนหลายรายสนใจจะเข้ามาซื้อ
หน่วยลงทุน” รมว.คลัง ระบุ
นอกจากนี้ จะมีการสำรวจที่ดิน
ทั่วประเทศทั้ง 32 ล้านแปลงที่
ประชาชนถือครองอยู่ เพื่อพิจารณา
ราคาประเมินที่ดินใหม่ให้สอดคล้อง
ภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเดินหน้า
ควบคู่กับนโยบายดิจิทัลไอโนมี่
นายสมหมาย กล่าวอีกว่า
สำหรับบงลงทุนโครงการไทยเข้ม
แข็งกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ที่ผ่าน
มายังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก
ต้องเสนอสถานะบัญชีผู้ถือหุ้นชาติ
(สนช.) ก่อน ซึ่งคาดว่าจะผ่านและ
เริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้า
เช่นเดียวกับเงินช่วยเหลือชาวนา
นายบิตพงษ์ หึงบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่
จะเร่งยึดคืนที่ ส.ป.ก. 5 ล้านไร่ จาก
นายทุนมาจัดสรรให้เกษตรกรใน 3
กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร (สศก.) ระบุว่า ภาพรวม
สินค้าเกษตรเดือน ต.ค. และ พ.ย.
มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผลสำรวจ
เอสเอ็มอีไทยของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต พบว่าผู้ประกอบการ
กว่า 3.6 แสนราย จาก 2.74
ล้านราย เสี่ยงขาดทุนหนักจากการ
ส่งออกที่ชะลอตัว ■

● อ่านประกอบ
เอสเอ็มอีรายเล็กบ่อแม่...A2

แจกเงิน ชาวนา สะท้อน ระบบราชการ ฝืนไกล ไปไม่ถึง

วงเงิน 40,000 ล้านบาทที่จะ “แจก” ให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่หรือ 15,000 บาท สดสวยอย่างแน่นอน เสีย “ชานรับ” จาก “ชาวนา” คึกคัก ขณะเดียวกัน “ฝัน” ของรัฐบาล ตั้งแต่ นายสมหมาย ภาณี รัฐมนตรีคลัง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีธุรกิจ ไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ยิ่งใหญ่ อลังการกว่า “งานสร้าง” ใดๆ เพราะนี่หมายถึงสัดส่วน 1 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สัดส่วน 1 ในการช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกระดับ “รากหญ้า”

แต่แล้ว “ฝัน” นี้ก็ต้อง “ค้าง” ค้างเพราะ นายสมหมาย ภาณี ออกมายอมรับว่ากระบวนการเป็นไปอย่าง “ล่าช้า” นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย แห่ง ธ.ก.ส.ก็ออกมายอมรับ

จ่ายได้ไม่ถึง 3,000 ล้านบาท ยิ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในความรับผิดชอบของ สศค.เขต 2 ซึ่งมีชาวนามาจดทะเบียน 274,325 ราย เพิ่งจ่ายได้เพียง 9,650 ราย

ไม่ถึง 1%

สำรวจ “ปัญหา” จาก นายสมหมาย ภาณี เพราะ “มีกระบวนการหลายขั้นตอนและเข้มงวดมาก”

ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดี ดีเพราะว่ายิ่ง “เข้มงวด” โอกาสที่เงินจะรั่วไหล ไม่ตกถึงมือของชาวนาตัวจริง เสียจริงก็เกิดขึ้นได้น้อย

กระนั้น จากที่ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย แห่ง ธ.ก.ส.ระบุ

“มีขั้นตอนการตรวจสอบเข้มงวดมาก ต้องมีผู้ลงนามรับรองถึง 5 ขั้นตอนตั้งแต่ เกษตรอำเภอ คณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร” เป็น 5 ขั้นตอน “มหาโหด”

อย่างไรก็ตาม หากสอบถามจาก “แหล่งข่าว” ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างจริงจัง แทนที่จะเป็น 5 ขั้นตอนกลับเป็น 8 ขั้นตอน

- 1 ชาวนายื่นเอกสารที่เกษตรอำเภอ
- 2 เกษตรอำเภอติดรายชื่อที่หมู่บ้าน 3 วัน
- 3 ส่งไปให้คณะกรรมการตำบลเซ็นรับรอง
- 4 คณะกรรมการตำบลเซ็นรับรอง
- 5 คณะกรรมการอำเภอเซ็นรับรอง
- 6 คณะกรรมการจังหวัดเซ็นรับรอง
- 7 กรมส่งเสริมการเกษตรเซ็นรับรอง
- 8 ธ.ก.ส.จึงสามารถจ่ายเงินได้

ทั้งหมดนี้ “สะท้อน” อะไร

ไม่จำเป็นต้องไปปลุกผี นายบุญชู โรจนเสถียร ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดีย “เงินผัน” ตั้งแต่ยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อปี 2518 มาได้เลย

“ดร.” หัวแหลมจาก TDRI ก็ตอบได้ นี่คือนวัตกรรมที่ปรึกษาการหวังสูญมานานแล้วว่าเป็นระบบอย่างที่เรียกว่า “เรด เทป”

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อาจจะมีใน “ทางทฤษฎี” แต่ก็อาจจะไม่เคยได้สัมผัสโดยตรงเพราะอยู่ใน “ภาคเอกชน” เป็นด้านหลัก

แต่คนอย่าง นายสมหมาย ภาณี รู้คนอย่าง นายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รู้

ยิ่งเมื่อสำรวจ “ความเป็นจริง” ของนโยบายแจกเงิน “ชาวนา” แทนที่จะเป็นเรื่องระหว่างกระทรวงการคลัง (ผ่าน ธ.ก.ส.) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร) กลับปรากฏว่ามีกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

เพราะว่า “นายกรัฐมนตรี” สั่งการผ่าน “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” สั่งการผ่าน “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” “ขั้นตอน” ซึ่งยาวอยู่แล้วก็ยิ่ง “ยาว” จากวันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน จึงสามารถจ่ายเงินได้เพียง 2,752,196.25 บาท ที่ตั้งเป้าว่าจะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนจำต้อง “เลื่อน” ออกไป

นี่คือ “ระบบราชการ” นี่คือ “บูโรคราติก”

ทั้งหมดนี้ “ภาคเอกชน” อาจทอดตาดมองด้วยความเอือมระอา แต่ก็ไม่สามารถ “ถกแถลง” อะไรได้

เพราะ นายสมหมาย ภาณี ก็เติบโตในกระทรวงการคลัง เพราะ นายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ก็เติบโตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล้วนเป็น “คนดี” ใน “ระบบราชการ”



รัฐบาลงานนอก

B12

ลุยโซนนิ่งพืชเพื่อวงจำกัดการรุกป่า

สิทธิ ห่วงภาค


นโยบายการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรผันผวนจนส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำมีมานานหลายทศวรรษ แต่กลับไม่เคยประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติเลย

แม้แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เองก็ได้ให้ความสำคัญกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะการลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว 27 ล้านไร่ และมุ่งใจให้เกษตรกรไปปลูกพืชอื่นๆ แทน

“ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดทั้งหมดเป็นรายพืชว่า จะเพิ่มการปลูกพืชใดบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาด และเมื่อมีผลผลิตออกมาจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยรัฐบาลชุดนี้มีเป้าหมายลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวลง 27 ล้านไร่ เพราะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการปลูกข้าวปีละ 60 ล้านไร่” **อภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย** ผู้ช่วย รว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุ

โดยล่าสุดคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ที่มี **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้สรุปยุทธศาสตร์พืช 4 ชนิด (2558-2569) คือ อ้อย ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าวลง 9.9 ล้านไร่ ก่อนจะมุ่งใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกษตรกรไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้ 2 มาตรการหลัก คือ 1.รัฐบาลช่วยเหลือเงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพ และ 2.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ โดยเฉพาะการลงทุนด้านแหล่งน้ำ

ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ มีความเห็นว่า ปริมาณผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ อยู่ที่ไม่เกิน 30-31 ล้านตันข้าวเปลือก จากปัจจุบัน 35 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 7-10 ล้านตันข้าวสาร และ



งานหิน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทิศทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ มั่น
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ใน
หลักการได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งครอบคลุม 3
ช่วงเวลา ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว กินเวลาทั้งสิ้น
12 ปี หรือสิ้นสุดปี 2569

เป้าหมายหลักในแผนยุทธศาสตร์คือ มุ่งลดปัญหาข้าวต้น
ตลาดและราคาตกต่ำ โดยการใช้พืชชนิดอื่นมาเป็นเครื่องมือ...

"อ้อย" ถูกเลือกเป็นพืชชนิดแรกที่จะนำมาใช้ เพราะเทียบกับ
พืชอีก 3 ชนิดที่เหลือ จะง่ายสุดที่จะผลักดันพื้นที่เพาะปลูก
ได้ในพื้นที่ที่การปลูกข้าวให้ลดลง และธุรกิจที่ป่าอ้อยไปแปรรูป
ถือว่าเข้มแข็งและมีแผนงานลงทุนและการตลาดรองรับไว้แล้ว

ตามแผนในยุทธศาสตร์อ้อย วางเป้าหมายที่จะผลักดันพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยอีก 6 ล้านไร่ จากปัจจุบันพื้นที่ปลูก 10.07 ล้าน
ไร่ เป็น 16.07 ล้านไร่ จะทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มจาก 100 ล้านตัน
ต่อปี เป็น 180 ล้านตันต่อปี

ที่น่าจับตามองจากนี้คือ จะทำอย่างไรที่จะจูงใจให้ชาวนา
ปลูกข้าวหันไปเป็นชาวไร่อ้อย...

แม้ นายไฉฟาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบาย
ว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ใช้การลดพื้นที่ปลูกข้าว แต่เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะปลูกข้าวที่มี 11.2 ล้านไร่ ไปปลูก
พืชอื่นแทน โดยไม่มีการบังคับ แต่จะใช้การให้ข้อมูลว่าพื้นที่
นั้นๆ เหมาะจะปลูกอะไรแทน และเสนอมาตรการส่งเสริมช่วย
เหลือต่อไป

โดยมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศออกมา
แล้ว และระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างการเกษตร
เช่น มาตรการจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนให้ชาวนาหันไปปลูกอ้อย
ไร่ละ 5,000 บาทในปีแรก อีกไร่ละ 3,000 บาทในปีที่สอง และ
จ่ายอีกไร่ละ 2,000 บาทในปีที่สาม

ซึ่งถึงวันนี้ ความตื่นหน้าแต่อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็น
จากชาวนา ว่าจะพอใจที่จะเปลี่ยนอาชีพจากชาวนาเป็นชาวไร่
หรือไม่ และสำรวจว่ามีจำนวนและพื้นที่เท่าไร...

อาจจะไม่ยากจนเกินไปที่จะพลิกพื้นที่ปลูกข้าว หันเป็น
ปลูกอ้อย 6 ล้านไร่ตามเป้าหมายอีก 12 ปีข้างหน้า แต่ที่ยาก
น่าจะเป็นประเด็นว่าจะทำให้ชาวนาได้มั่นใจว่าจะดูแลไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ข้าวอ้อยข้าวคือ ผลผลิตอ้อยต้นตลาดและราคา
ตกต่ำ...

ไศยมภัทร พรหมทอง

ตั้งเป้าลดผลิตข้าว 5 ล้านตัน

8 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วย รววม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังประชุมติดตามงานนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ว่า ที่ประชุมได้วางกรอบการผลิตข้าวของประเทศไทย โดยเห็นว่าจะต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวในประเทศเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศจากปัจจุบันปีละประมาณ 35 ล้านตันข้าวเปลือก ลงประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก มาอยู่ที่ประมาณ 30-31 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณที่สอดคล้องกับการส่งออกข้าวของไทยสูงสุดประมาณ 9-10 ล้านตันข้าวสาร

"แนวทางการลดผลผลิตข้าวจะไม่มีการจ้างให้ชาวนาเลิกปลูกข้าวแต่จะเป็นไปตามนโยบายของนายปดิพัทธ์ ฝิ่งบุญ ณ อยุธยา รววม.เกษตรฯ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้ลดการปลูก และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ซึ่งอาจจะเหลือพื้นที่บางส่วนในที่ดินเพื่อปลูกข้าวไว้เลี้ยงตัวเอง เป็นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ ล่าสุดม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงมหาดไทย ไปปรับทั้งความเห็นชาวนา เพื่อปรับปรุงแผนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าว่าแผนทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จทันใช้ในการปลูกข้าวนาปี 2558"

● ปลดปล่อยกระตุ้นราคาอย่างน้อยแค่ 625 ล้านบาท

ธก 3 ซาติแก้ราคาตก

นายปิติพงศ์ พิฆานูญชญา รว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการค้าเน้นงานตามแนวทางพัฒนาอาหารทั้งระบบว่า ได้ติดตามมาตรการพัฒนาอาหารทั้งระบบวงเงิน ๕,๙๓๘ ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเบิกเงินจริงเพียง 625 ล้านบาท ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับกรอบเงินกู้ที่อนุมัติให้สถาบันเกษตรกร 15,๐๐๐ ล้านบาท “ที่ตรวจพบคือ สินเชื่อก้อนแรกคือสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อรวบรวมยารวมวงเงิน 10,๐๐๐ ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกร 51๐ แห่ง แสดงความจำนำงขอ 5,๐6๘ ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติเงินกู้เพียง 1,๓35 ล้านบาทก้อนที่สอง คือ สินเชื่อแปรรูปอาหาร 6,๐๐๐ ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกร 2๐๙ แห่ง ต้องการขอ 4,829 ล้านบาทส่วนก้อนที่ 3 จำนวน 15,๐๐๐ ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งจะเร่งรัดให้ปล่อยกู้เช่นกัน”

โดยสาเหตุที่กั้น้อยเกินไปเพราะคิดค้ำหนั้ต่ำ เมื่อขอสินเชื่อใหม่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้รับอนุมัติน้อย แต่ได้ขอให้ ธ.ก.ส.ทำแผนอนุมัติเงินสินเชื่อรายเดือนมาให้พิจารณาในสัปดาห์นี้ หากเงินถึงมือเกษตรกรน้อยเกินไป การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลจะไม่ได้ผลทั้งนี้ วันที่ 20 พ.ย.นี้ จะประชุมรัฐมนตรีคณะกรรมการยาง 3 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อหามาตรการยกระดับราคายาง โดยอาจใช้มาตรการกำหนดปริมาณสต็อกยาร่วมกัน (ปีฟเฟอร์ สต็อก) กำหนดราคายางขั้นต่ำตลาดโลก และจัดการผลผลิตยางของ 3 ประเทศ ด้านนายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กล่าวว่า ในการประชุม ครม. 12 พ.ย.นี้ จะรายงานถึงการทำสัญญาขายยางพารา 400,000 ตัน ให้แก่บริษัท ไท่หนาน จากจีน.

สหกรณ์บุรีรัมย์ตีวงเข้มความรู้เจ้าหน้าที่

แก้ข้อบกพร่อง-คุ้มครองระบบสหกรณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองระบบสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ จึงจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ได้รู้หลักวิธีป้องกัน แก้ไข และป้องปรามคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง

โดยได้บูรณาการนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์กับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นในปัจจุบัน มีแนวโน้มหาผลประโยชน์รวมตัวกันตั้งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี/ดำเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์/การดำเนินการกิจการของสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เน้นทำกับสมาชิก/ดำเนินการเพื่อหากำไรจากสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งขัดหลักสหกรณ์/การร่วมลงทุนกับโครงการของภาคเอกชน จึงต้องมีการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ “แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี”

ไร่อ้อยขอประกันต้นละพันห้า

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ชลบุรี นายเลอพงศ์สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อกำหนดการจัดงานวันชาวไร่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยการจัดงานครั้งนี้จะเสียดึงเงินฟรี 300 ดึงะ มีมหรสพให้ชมตลอดงาน รวมทั้งแจกข้าวสาร น้ำตาล และของรางวัลให้กับสมาชิกสมาคมอีกด้วย

นายเลอพงศ์กล่าวถึงกรณการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำนาเป็นการปลูกอ้อยแทนว่า ในเรื่องนี้แล้วแต่นโยบายของรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขณะนี้ต้นทุนการผลิตอ้อยในฤดูกาลปี 2557/2558 ตกประมาณต้นละ 1,222 บาทเศษ

แต่ปรากฏว่า รัฐบาลประกาศราคาอ้อยเบื้องต้นแต่ละครั้งต่ำกว่าต้นทุนการผลิต และขณะนี้ประเทศกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน จึงอยากให้รัฐบาลนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเอทานอล หลังจากนั้น แปรรูปเข้าโรงกลั่น ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ประกอบการได้ลงทุนสร้างโรงงานเอทานอลขึ้นมารองรับแล้ว แต่ติดปัญหาในเรื่องราคาเอทานอลจะส่งเข้าโรงงานกลั่น จึงอยากให้รัฐบาลหันมาสนใจเรื่องชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะหากมีการประกันราคาอ้อยต้นละ 1,300-1,500 บาท หลังจากผลิตเป็นน้ำตาลแล้วนำมาผลิตเป็นเอทานอล ก็จะสร้างความมั่นคงและมั่นคงให้กับชาวไร่อ้อย และยังเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอีกด้วย

เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ช่วงหนาวระวังโรคอียูเอส

นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัด สุรินทร์ กล่าวว่า เข้าสู่ฤดูหนาว เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องระวังโรคอียูเอส เป็นโรคที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและควบคุมขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือโอเออี ปลาที่เป็นโรคนี้จะมีแผลเลือดออกตามซอกเกล็ด แผลเน่าเปื่อย แผลหลุมลึก กระจายตามส่วนหัวและผิวลำตัว ซึ่งมีเชื้อราชนิดหนึ่งกระจายอยู่ ทำให้เซลล์ตับ ม้าม และไต เกิดความผิดปกติจนเสื่อมและตายได้ ปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคชนิดนี้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลานวล ปลาบู่ และปลาสวาย เป็นต้น

ปัจจุบันยังไม่มียาและสารเคมีที่ฆ่าเชื้อราที่ฝังในเนื้อปลาได้ แต่ถ้าน้ำอุณหภูมิสูงขึ้น เชื้อราจะเติบโตได้ช้าลง ปลาจะมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและหายป่วยได้เอง

“หากพบปลาเป็นโรคนี้ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำจากธรรมชาติเข้าบ่อทันที หากไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ให้ควบคุมการให้อาหาร ใช้ปูนขาวควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ และหากบ่อเริ่มเน่าเสีย มีก๊าซซัลเฟอร์จากพื้นบ่อให้ใช้เกลือสาตประมาณ 200-300 กิโลกรัม/ไร่ กำจัดปลาที่ตายในบ่อด้วยการฝังหรือเผา” นายสมชายกล่าว

ต่อ ยอด 'สายพันธุ์ลับประรด'

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาลับประรดและมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้จังหวัดปีละหลายหมื่น ล้านบาท เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตาม โครงการประชามิโมเดล ซึ่งล่าสุด วว. ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปหลากหลายให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเชิง พาณิชย์พร้อมสร้างตรารับรองคุณภาพสินค้า ขณะที่การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกลับประรดผลสดสายพันธุ์ใหม่ "เหลือง

สามร้อยยอด" ได้พัฒนาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดในฐานะเจ้าของสายพันธุ์ โดยมีจุดเด่นที่สามารถ เก็บผลสดในอุณหภูมิปกติได้นานกว่า 30 วัน ได้มอบหมาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดไปพิจารณาแนวทางการผลิตที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องของการตลาด ต้องควบคุมไม่ให้ ผลผลิตมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคา นายพีระ สุกิจปาณีนิจ นายก อบต.ไร่แก้ว อ.สามร้อยยอด เจ้าของสายพันธุ์ลับประรดเหลืองสามร้อยยอด กล่าวว่า ผลผลิตได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งรับประทานผลสดและ ส่งเข้าโรงงานทำการแปรรูป

ชาวนาจีพาดินชย้ดูแลราคาข้าว ติงเลิกอุมผู้ส่งออกกลุ่มเดียว

“ชาวนา”จีพาดินชย้ดูแลราคาข้าวเดือนเล็กอุมผู้ส่งออกกลุ่มเดียว เหมโรงสีกับชาวนา ต้าน“พาดินชย้” ดันดันราคาข้าววางแผนดันส่งออกตั้งเป้า 3 ล้านตัน

นายประสิทธิ์ บุญแดง นายกลสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า ตนอยากให้รัฐเข้มงวดมาตรการข้าวเพื่อดูแลราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิลอยอยู่ที่ 1.2-1.3 หมื่นต่อตันจากเป้าหมาย 1.5 หมื่นต่อตัน

“ถ้าผู้ส่งออกไปกดราคาโรงสีก็ส่งผลกระทบต่อกับชาวนากระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้ามาดูแล และทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวทุกภาคส่วน ที่ผ่านมเห็นว่าจะมีแค่ผู้ส่งออกเท่านั้น ที่ได้รับความเอาใจใส่ดูแล แต่โรงสีกับชาวนา รัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญ”

รายงานข่าวกระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนผลักดันราคาข้าวเปลือกภายในให้ปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะเร่งรัดการส่งออกข้าวเพื่อระดมผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด มีเป้าหมายผลักดันส่งออกให้ได้ประมาณ 3 ล้านตัน ทั้ง

ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวหนึ่ง และปลายข้าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนค.ค.นี้เป็นต้นไป เชื่อว่าจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

เป้าหมายการผลักดันส่งออก 3 ล้านตันแยกเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวหนึ่ง และปลายข้าว ไปยังตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลางเป้า 2 ล้านตัน ตลาดจีน จะเน้นข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ตั้งเป้า 3 แสนตัน ฮองกงและสิงคโปร์ 2 แสนตัน ส่วนที่เหลือจะเน้นตลาดอาเซียนเช่นมกเสเชี่ยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตั้งเป้า 7 แสนตัน มีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว

ทั้งนี้หากสามารถผลักดันส่งออกได้ตามเป้าหมายกับมาตรการตั้งราคาข้าวที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 3% ในการเก็บสต็อกข้าว 6 ล้านตัน การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของกระทรวงพาณิชย์ใน 56 จังหวัด จำนวน 240 ครั้ง และการให้สินเชื่อเพื่อเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง จะช่วยให้ราคาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% จะอยู่ที่ตันละ 8,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 13,000 บาท

อธิบดีลุย‘คอบวม’ที่ทัพทัน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายสัตวแพทย์ อยุธยา หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ทัพทัน จ.อุทัยธานี ติดตามสถานการณ์การ ควบคุมโรคเอดส์ไวรัสโคโรนา หรือโรค คอบวม ในพื้นที่ ต.หนองหญ้าปล้อง ต.หนอง กระทุ่ม ต.ตลุกคู่ และ ต.ทัพทัน หลังเชื้อโรค แพร่กระจายไปหลายตำบล ทำให้กระบือล้ม ตายลงไปแล้วกว่า 30 ตัว ซึ่งเชื่อกันว่ายัง แพร่กระจายไปหลายตำบล และข้ามไปถึง จ.นครสวรรค์ และ จ.สุพรรณบุรี และคาดว่า จ.ชัยรายน่าจะซื้อกระบือของ จ.อุทัยธานีไป ด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์อยุธยา รับผิดชอบ

สรุปผลการรักษาและการควบคุมโรคจาก นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และนายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอ ทัพทัน และเข้าพูดคุยรับฟังปัญหาและ อุปสรรคในการรักษาและควบคุมโรค จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความรู้และ วิธีการควบคุมรักษาเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อ การควบคุมรักษาและรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอใน จังหวัด ทำการลงพื้นที่ประสานงานกับ นาย อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่กระจาย ข้อมูลข่าวสาร พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อของ สัตว์เลี้ยง

‘อุทัย’หนุนสนช.ตั้งหน่วยงานยางชาติ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่าขณะนี้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วคาดว่าจะใช้เวลา ๖ เดือนจากนี้ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมารับผิดชอบทั้งระบบกิจการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ซึ่งมีรูปแบบบริหารเป็นรัฐวิสาหกิจโดยจะตั้งผู้ว่า กยท. และคณะกรรมการสภาการยางแห่งประเทศไทย ขึ้นมา 1 ชุด จำนวน 21 คน สักส่วนมาจากกรรมการจากภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ และภาคเกษตรกร มียลละ 7 คนเท่ากัน เพื่อบริหารยางพาราทั้งระบบ ซึ่งจะดูแลรวม 3 หน่วยงานไว้ด้วยกัน คือสถาบันวิจัย องค์การสวนยาง และกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มาไว้ที่ กยท. ทำหน้าที่แก้ไขปัญหายางอย่างอิสระและมีเอกภาพ สิ่งสำคัญคือจะเกิดความรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ต้องขออนุมัติจาก ครม. ทุกเรื่อง โดย กยท. สามารถบริหารจัดการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที ซึ่งเมื่อมี กยท. สามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะช่วยเหลือเกษตรกร พ่อค้า เข้าแทรกแซงราคาได้ทันที เช่นเงินช่วยเหลือพันบาท กยท. จ่ายได้ทันทีช่วงที่เกษตรกรไม่มีรายได้จริง ๆ แต่รัฐบาลกว่าจะจ่ายได้ใช้เวลาเกือบสองเดือน นายอุทัย กล่าวว่า กยท. สามารถจัดสรร

งบจากเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางที่เก็บ 6 บาทต่อกิโลกรัม เก็บได้ปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนใช้ในงานวิจัยและตั้งองค์การเกษตรกรสวนยางให้เข้มแข็งร้อยละ 20 สนับสนุนโค่นยางเก่า ปลูกยางใหม่ ร้อยละ 50 ตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง ร้อยละ 30 รวมทั้งจะมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากกองทุนมูลนิธิกันชนที่เข้าไปรับซื้อขายแทรกแซงราคายางในตลาด โดยไม่ต้องขอขบแทรกแซงราคาจาก ครม. อีกต่อไป

“พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยซึ่งตกค้างมาหลายรัฐบาลแล้วจะสำเร็จในสมัย

นี้ที่มี สนช. คาดว่าถ้ามี กยท. จะทำให้ราคาขางมีเสถียรภาพ หากราคาขางยังอยู่ที่ 40-50 บาท เกษตรกรสวนยางก็เลิกปลูก หันไปเป็นลูกจ้างโรงงานกันหมด ขณะนี้ทุกคนท้อใจแต่ทราบว่าในวันที่ 10 พ.ย. 57 รัฐบาลจะเข้าไปไล่ซื้อน้กราคากิโลกรัมละ 2 บาท โดยไล่ซื้อจนถึง 60 บาท เพราะรัฐบาลได้คดลงราคาขาง 60 บาทต่อ กก. ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาช่วงหน้าไว้กับประเทศจีน สำหรับขางที่เปิดกรีดในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามราคาค้นทุนขางอยู่ที่ 62.25 บาทต่อ กก. ซึ่งรัฐควรทำให้ราคาขางขึ้นไปที 80 บาทต่อ กก. จึงเป็นราคาที่ชาวสวนขางอยู่ได้” นายอุทัย กล่าว.